

Số: 210 /KH-BTV

Trà Vinh, ngày 06. tháng 3 năm 2020

**KẾ HOẠCH**  
**Tuyên truyền PCTP, VPPL, PCMT và xây dựng phong trào**  
**toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020**

Thực hiện định hướng của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình công tác năm 2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và các kế hoạch chuyên đề về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phòng, chống ma túy năm 2020, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Trà Vinh xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng, chống ma túy (PCTP, VPPL, PCMT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (XDPT TDBVANTQ) năm 2020 cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

- Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, tham gia PCTP, VPPL, PCMT và XDPT TDBVANTQ; nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong chấp hành, thực hiện và tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý đối tượng, tham gia cảm hóa giáo dục, giúp đỡ các đối tượng sau chấp hành/thi hành án và sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững số xã, phường, thị trấn không ma túy; làm chuyển biến tình hình, kéo giảm xã, phường, thị trấn có ma túy, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; phối hợp triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm tuyên truyền thực hiện tốt các tiêu chí về PCTP, VPPL, PCMT và XDPT TDBVANTQ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động; xây dựng, củng cố, nhân rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở. Tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lồng ghép với các phong trào khác và nhiệm vụ chính trị của ngành, nhằm triệt xóa các điểm, tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng, tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép các chất ma túy; các nhóm có nguy cơ cao VPPL; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tham gia, phối hợp tuyên truyền PBGDPL về PCMT với hình thức, nội dung và đối tượng phù hợp.

- Các cấp Hội tiếp tục triển khai, phối hợp thực hiện công tác PCTP, VPPL, PCMT và XDPT TDBVANTQ trên địa bàn phụ trách. Từng cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật.

## II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

### 1. Một số công tác trọng tâm chung:

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, văn bản pháp luật về PCTP, VPPL, PCMT và XDPT TDBVANTQ theo tinh thần Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị “*về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới*” (Chỉ thị 48-CT/TW); Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư “*về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới*”; Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020; Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 06/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh “*về triển khai, thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn*” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh “*về thực hiện công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, bao đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân năm 2020*”; Kế hoạch phối hợp số 38/KH-CA-HLHPN, ngày 23/3/2018 giữa Công an với Hội LHPN tỉnh về “*Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội*” giai đoạn 2017-2020 và các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện<sup>(\*)</sup>.

Triển khai có hiệu quả các hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ phát hiện, tố giác, đấu tranh PCTP, VPPL, PCMT gắn với cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*”. Tổ chức các hoạt động thể thao, truyền thông sân khấu hóa, tổ chức hội thi, tuyên truyền trực quan, hình ảnh, pano, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền lồng ghép sinh hoạt chi, tổ Hội, CLB, tổ, nhóm, tổ chức tọa đàm, đối thoại,... lồng ghép với công tác tuyên truyền PCTP, VPPL, PCMT và XDPT TDBVANTQ.

Phối hợp Công an tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch phối hợp liên ngành đã ký kết; phối hợp các ngành chức năng vận động hội viên, phụ nữ tham gia giám sát việc thực hiện công tác PCMT trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của UBND tỉnh về PCTP như: Kế hoạch phòng ngừa đấu tranh đối tượng kinh doanh, tham gia trò chơi điện tử “*Game bắn cá*” vi phạm pháp luật; kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh chống đối tượng trộm cắp vật; Kế hoạch phòng, chống hoạt động “*tín dụng đen*”,... Tiến hành tổng kết thực hiện

\* Kế hoạch số 12/KH-BCĐ, ngày 07/02/2020 của BCĐ PCTP, TNXH và XDPT TDBVANTQ tỉnh về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

\* Kế hoạch số 18/KH-BCĐ, ngày 17/02/2020 của BCĐ PCTP, TNXH và XDPT TDBVANTQ tỉnh về việc thực hiện Đề án Tăng cường tuyên truyền PCTP, PCMT năm 2020.

\* Kế hoạch số 25/KH-BCĐ, ngày 25/02/2020 của BCĐ PCTP, TNXH và XDPT TDBVANTQ tỉnh về thực hiện chương trình phòng, chống ma túy năm 2020.

\* Kế hoạch số 35/KH-BCĐ, ngày 04/3/2020 của BCĐ PCTP, TNXH và XDPT TDBVANTQ tỉnh về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH trên địa bàn tỉnh TV năm 2020.

02 Đề án của UBND tỉnh. Đề án “*Tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hóa phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020*”; Đề án “*Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020*” để đánh giá việc thực hiện và đề ra biện pháp trong thời gian tới. Kịp thời nắm tình hình, phát hiện, phản ánh, tích cực phối hợp để chấn chỉnh những quan điểm sai trái, biểu hiện lệch lạc, tiêu cực; nâng cao tinh thần cảnh giác, không để bị đối tượng lợi dụng hoặc có điều kiện hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.

Thực hiện việc xây dựng cơ quan an toàn về ANTT theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an. Xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở, tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

## **2. Nhiệm vụ cụ thể:**

### **2.1. Về công tác PCTP, VPPL và XDPT TDBVANTQ:**

Tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI “*về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới*”. Phát huy vai trò của các cấp Hội, nhất là cấp cơ sở trong bảo đảm an ninh trật tự.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền; tăng cường sử dụng các kênh tuyên truyền dễ tiếp cận, mang lại hiệu quả cao như: Tuyên truyền qua trạm truyền thanh, viễn thông, Internet, mạng xã hội,... để tuyên truyền PBGDPL, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm nhằm nâng cao ý thức của hội viên, phụ nữ trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm. Tập trung tuyên truyền đối với các đối tượng có nguy cơ cao và ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH; tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng, chống mua bán người; kịp thời lên tiếng bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về ổn định cuộc sống. Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền PCTP, VPPL và XDPT TDBVANTQ đến hội viên, phụ nữ và Nhân dân.

Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ hòa giải, người có uy tín ở cộng đồng dân cư,... trong việc phát hiện và xử lý kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân (*tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình, khiếu kiện,...*) không để phát sinh các vụ phạm tội và vi phạm pháp luật, góp phần kéo giảm các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội.

Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật nổi lên trên địa bàn, bảo đảm ANTT, an toàn dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn. Kịp thời phản ánh, phối hợp thực hiện có hiệu quả các giải pháp, công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với các

loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự (*giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, xâm hại trẻ em, trộm cắp tài sản, đánh bạc,...*), kiên quyết không để phức tạp gây bức xúc trong Nhân dân.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả và kịp thời sơ kết, tổng kết các Chương trình, Kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT đã ký kết giữa 2 ngành (Công an - Phụ nữ). Bình xét, đề nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia, phối hợp thực hiện công tác PCTP, VPPL và PT TDBVANTQ; đồng thời, nghiêm túc phê bình đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị không tích cực triển khai thực hiện các biện pháp công tác để tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân.

## **2.2. Về công tác tuyên truyền PCMT:**

Tiếp tục tham gia đẩy mạnh phong trào toàn dân PCMT. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến thực hiện các Đề án “*Truyền thông phòng, chống ma túy*” trên các phương tiện thông tin đại chúng; Đề án “*Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy*”; Đề án “*Tăng cường quản lý, giáo dục, cảm hóa phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật*”. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6/2020), Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6).

Định hướng, phát động hưởng ứng tốt việc sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet đăng tải bài viết về công tác phòng, chống, cai nghiện, kiểm soát ma túy trên trang thông tin cá nhân, mạng xã hội để tăng cường hiệu quả tuyên truyền. Nội dung tập trung tuyên truyền về tính chất, hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các gương điển hình tiên tiến trong công tác PCMT.

Củng cố lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt, đặc biệt là các địa bàn có tệ nạn ma túy, tập trung vào các cán bộ tuyên truyền là người dân tộc thiểu số, các địa bàn trọng điểm, phức tạp về TT ATXH. Thực hiện tốt công tác vận động hội viên, phụ nữ tham gia PCMT ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư.

Cập nhật, phổ biến các văn bản có liên quan đến công tác PCMT, tham gia đóng góp ý kiến Dự án Luật phòng, chống ma túy (sửa đổi, bổ sung) và các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác phối hợp quản lý tội phạm về ma túy. Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác cai nghiện ma túy, công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Phối hợp thu thập tài liệu, rà soát, thống kê, theo dõi, quản lý người sử dụng ma túy, đối tượng có biểu hiện rối loạn thần kinh, ảo giác do sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; nghiên cứu phản biện xã hội về các tiêu chí thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy. Vận động, khuyến khích người sử dụng ma túy, gia đình có người sử dụng ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện, tự nguyện tham gia các chương trình cai nghiện, điều trị nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Tăng cường công tác nắm tình hình, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và người nghiện ma túy; kịp thời cung cấp thông tin liên quan các trường hợp trồng trái phép các cây có chứa chất gây nghiện. Xây dựng, duy trì các mô hình PCTP, PCMT, mô hình “*Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội*”; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả; kịp thời biểu dương khen thưởng, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCMT. Thực hiện nghiêm việc sơ, tổng kết và chế độ thông tin, báo cáo; kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin tích cực.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

#### **1. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:**

- Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền PCTP, VPPL, PCMT và XDP TDBVANTQ năm 2020; chỉ đạo triển khai, thực hiện trong hệ thống Hội. Tiếp tục thực hiện và đánh giá, tổng kết việc thực hiện các chuyên đề theo định hướng Kế hoạch số 751/KH-ĐCT của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam “*về tổ chức các hoạt động PCTP, TNXH và thực hiện NQLT01/HLHPNVN- BCA năm 2020*” và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh và các BCD tỉnh.

- Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp Hội LHPN tỉnh trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai, thực hiện kế hoạch; chủ động thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

#### **2. Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố:**

- Căn cứ kế hoạch này, đề nghị Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; phối hợp tốt với các ngành liên quan trong tổ chức thực hiện.

- Chủ động rà soát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình/kế hoạch chuyên đề.

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá tình hình, báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền PCTP, VPPL và XDPT TDBVANTQ (*quý, 6 tháng, cuối năm*); báo cáo tuyên truyền PCMT (*6 tháng, cuối năm*); báo cáo sơ, tổng kết giai đoạn thực hiện các chuyên đề (*đợt xuất*), gửi về Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp Hội LHPN tỉnh, qua Email: [bantuyengiaopntv@gmail.com](mailto:bantuyengiaopntv@gmail.com). Lưu ý thời gian báo cáo: Báo cáo quý, 6 tháng gửi trước ngày 15 của tháng cuối quý; báo cáo năm gửi trước ngày 15/11; báo cáo chuyên đề gửi khi có yêu cầu.

#### **Nơi nhận:**

- Công an tỉnh TV (p/h);
- Hội LHPN các huyện, TX, TP (t/h);
- Lưu: VT, TG-CSLP.



**Võ Thị Thu Oanh**

